



THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG - NĂM PHỤNG VỤ 2018-2019

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: *Quý Linh mục, Tu sĩ, Chứng sinh*
Quý Chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng

Quý Cha và anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

1. Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay, chúng ta khởi đầu Năm Phụng Vụ mới 2018-2019. Nhìn lại một năm đã qua, trước hết, mỗi người tín hữu chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tôn vinh và tâm tình tạ ơn vì biết bao tình thương và ơn thánh Người đã tuôn tràn trên Giáo Hội, Giáo phận, trên Giáo xứ, Giáo họ, trên gia đình và từng người chúng ta. Tiếp đến, ý thức phận người mỏng giòn, yếu đuối, không thể tránh khỏi những lỗi lầm và thiếu sót trong đời sống đức tin và đức ái, mỗi chúng ta giờ đây cũng khiêm tốn bày tỏ tâm tình tạ lỗi và xin ơn tha thứ.

2. Bước vào Mùa Vọng, khởi đầu cho Năm Phụng Vụ mới, Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu sống lại tâm tình của Dân Chúa ngày xưa, đó là chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ đã được loan báo qua các ngôn sứ. Và chúng ta biết, lời hứa cứu độ ấy đã thành hiện thực qua việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa nhân loại, là Chúa Giêsu Kitô. Ngài chính là Đấng Cứu Độ, là Đấng giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Ngài chính là niềm hy vọng cho sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Quả vậy, *“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”* (Ga 3,16). Khi sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng của Mùa Vọng, người tín hữu chúng ta còn hướng đến việc trông đợi ngày Chúa Giêsu “lại đến” trong vinh quang để thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa trong tình yêu, công lý và hòa bình.

3. Chính vì thế, tôi mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong gia đình Giáo phận hãy sống tinh thần Mùa Vọng năm nay trong niềm vui và hy vọng. Hãy cùng với ngôn sứ Isaia mà hô vang rằng: *“Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ”* (Is 25,9). Niềm vui cứu độ ấy được biểu lộ qua việc chúng ta tỉnh thức lắng nghe Lời Chúa bằng một con tim mở ra và vươn rộng đến với Thiên Chúa và đến với mọi người, hầu có thể sẵn sàng đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trần gian và mời gọi con người chúng ta hãy yêu như Ngài đã yêu.

4. Một cách cụ thể, trong năm mục vụ gia đình 2019, với chủ đề: ***Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn***, hết thảy chúng ta là Giám mục, linh mục, tu sĩ, chứng sinh và anh chị em giáo dân hãy cùng nhau thực hiện những định hướng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được trình bày trong *Thư gửi các gia đình Công giáo năm 2016* và vừa được nhắc lại trong *Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa năm 2018*, bằng việc lưu tâm cách đặc biệt đến những hoàn cảnh sau:

Trước hết là **các gia đình di dân**: chúng ta được kêu mời “mở rộng vòng tay đón tiếp, để các gia đình di dân cảm nhận cộng đoàn giáo xứ là nhà của họ, nơi đó đức tin được nuôi dưỡng, lòng mến được vun trồng, và hy vọng được triển nở giữa những khó khăn thử thách”.

Kế đến là **những cặp hôn nhân khác đạo**: chúng ta được mời gọi “đồng hành và nâng đỡ họ, nhất là giúp người phối ngẫu Công giáo trong đời sống đức tin, để họ có thể làm chứng cho Tin Mừng và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình, gia tộc và lối xóm”.

Cuối cùng là **những gia đình bị đổ vỡ**: thay vì lên án và loại trừ, chúng ta được kêu gọi “cảm thông và giúp đỡ họ nơi cộng đoàn đức tin cũng như trong đời sống hằng ngày”. Đối với những người đã li dị và tái hôn, chúng ta được nhắc nhở rằng “họ vẫn được Hội Thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử”.

Nguyện chúc quý Cha, quý tu sĩ, chứng sinh và anh chị em giáo dân được tràn đầy niềm vui và hy vọng của Đấng Cứu Độ chúng ta, là Chúa Giêsu Kitô, trong Năm Phụng Vụ mới này.

Giám mục của anh chị em,



+ Giuse Đặng Đức Ngạn
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng